

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC: 2023 – 2024

Năm học 2022-2023 đã kết thúc, một năm học cò gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy nhưng trường THCS Lương Thế Vinh đã thực hiện thành công nhiệm vụ năm học.

Để đánh giá khái quát kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại cần khắc phục của năm học vừa qua, đồng thời xây dựng kế hoạch chỉ đạo đưa ra các biện pháp hữu hiệu nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới.

Dưới sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện EaKar, chiều ngày 25 tháng 9 năm 2023, trường THCS Lương Thế Vinh tiến hành tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2023-2024

Về dự Hội nghị, trường THCS Lương Thế Vinh có sự hiện diện của:

Ông Nguyễn Tiến Thịnh – Phó trưởng Phòng GD & ĐT huyện EaKar.

Ông Lê Ngọc Minh – Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện EaKar.

Ông Nguyễn Văn Nhâm – Hội trưởng Hội cha mẹ học sinh trường THCS Lương Thế Vinh.

Cùng toàn thể các đồng chí cán bộ - giáo viên - công nhân viên trong toàn trường



Đại biểu về Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2023-2024.



Toàn cảnh Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2023-2024.

Chủ tọa đoàn điều hành Hội nghị bao gồm: Đồng chí Phạm Anh Tuấn – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Nguyễn Thị Quý – Phó Chủ tịch công đoàn nhà trường và đồng chí Phạm Thị Giang – Đại diện cho giáo viên nhà trường



Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Phạm Anh Tuấn – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc, đồng thời trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2022 - 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024. Báo cáo đã điềm lại những kết quả quan trọng mà Nhà trường đã đạt được trong năm học 2022 – 2023 trên tất cả các mặt hoạt động.



Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị và trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2022 - 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 – 2024.

Cũng trong chương trình, Hội nghị đã được nghe bà Trần Thị Thùy Dương – Kế toán nhà trường trình bày *Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường, Báo cáo về việc công khai tài chính*. Các Báo cáo được đọc trước hội nghị từng mục thu, khoản chi một cách công khai minh bạch đến toàn bộ cán bộ, viên chức và người lao động Nhà trường.



Bà Trần Thị Thùy Dương – Kế toán nhà trường công khai tài chính.

Đề đời sống của cán bộ, nhân viên trong nhà trường không ngừng được nâng cao thì không thể thiếu vai trò của BCH Công đoàn. Tại Hội nghị, thay mặt BCH Công đoàn, bà Nguyễn Thị Quý - Phó Chủ tịch Công đoàn nhà trường, đưa ra một số biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống CB, CNV trong nhà trường và thông qua các quy chế, nội quy của nhà trường.

Tiếp theo Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Khắc Tư- Trưởng ban thanh tra nhân dân đọc *Báo cáo tổng kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm học 2022-2023 và phương hướng hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm học 2023-2024*. Để tiếp tục giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân; góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, nhà giáo, người lao động, cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đặc biệt, Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để các đại biểu phát biểu, thảo luận trực tiếp; các ý kiến vừa bao gồm các đề xuất, giải pháp lớn nhằm phát triển nhà trường, vừa bao gồm các vấn đề cụ thể liên quan đến quyền lợi của người lao động. Các kiến nghị, đề xuất của các đại biểu đều được đoàn chủ tịch lắng nghe, tiếp thu làm cơ sở để hoạch định các chính sách và chiến lược phát triển của nhà trường trong giai đoạn tới.

Về dự Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Thịnh – Phó Trưởng Phòng GD&ĐT huyện EaKar cũng đã ghi nhận những cố gắng, thành tích mà nhà trường đã đạt được trong năm học 2022 – 2023. Tiếp nối những thành công của năm học 2022- 2023, trong năm học mới, tập thể viên chức, người lao động, các đơn vị, các tổ chức đoàn thể cần tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm học.



Ông Nguyễn Tiến Thịnh - Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện EaKar, phát biểu tại Hội nghị.

Trong năm học 2022 – 2023 nhiều tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc, góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Để ghi nhận và biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua, nhà trường trao thưởng cho những đồng chí thành tích cao trong năm học 2022 – 2023.





Hội nghị công chức, viên chức và người lao động trường THCS Lương Thế Vinh năm học 2023-2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, thống nhất của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động. Hội nghị kêu gọi toàn thể viên chức và người lao động trong toàn trường tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được trong năm học vừa qua, tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm đổi mới trên các mặt công tác quản lý và giảng dạy học tập theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Nguồn: Hải Yến